

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนงานวิจัยนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ความสำเร็จลุล่วงของวิทยานิพนธ์นี้ได้รับความกรุณาจากคณาจารย์หลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตา กรุณา การเสียสละเวลาส่วนตัวในการช่วยเหลือในหลายๆ ด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร.พุดมพิงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และ ดร.กฤษทนต์ ตริยะวารังพันธ์ กรรมการที่ปรึกษา ร่วม ที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำงาน ให้คำชี้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลี้ยวประไพ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช โอบะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

วิทยานิพนธ์นี้เกิดความสำเร็จขึ้น จากการช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของพี่ๆ สมาชิกในเวบบอร์ดสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลแก่ผู้วิจัย รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณจากใจจริงที่ทุกท่านให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดแห่งความสำเร็จในการศึกษานี้ ขอขอบคุณพระคุณ บุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำให้กำลังใจกับผู้วิจัยตลอดมา ดูแล ช่วยเหลือในทุกๆ สิ่ง รวมไปถึงอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความรักและความเคารพเป็นอย่างสูง

สุปราณี บุญวัง

ตัวอย่างประกาศขอบคุณการวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ประกาศขอบคุณการ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสิน โรจน์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ดูแลช่วยเหลือเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
ตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
อันประกอบไปด้วย ดร.ชลเดช ตั้งตระการพงษ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ปาจริย์ ทองสนิท
กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรคนัย จิระเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้
คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาของมหาวิทยาลัย
นเรศวรในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ควบคุมดูแลระบบประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีในการเข้าไปทำวิจัยและเก็บข้อมูลใน
ระบบประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ บริษัท เอเชียน พีวีเอส เคมีคอล จำกัด ที่ให้
ความอนุเคราะห์สารเฟอริกคลอไรด์ และเงินทุนบางส่วนสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้กำลังใจและให้การ
สนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ของระบบประปาในประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างไม่มากก็น้อย

สยาม มัชฌิมา

หมายเหตุ ประกาศนุญประกอบการเป็นการเขียนแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดทำสารนิพนธ์ ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุน (ถ้ามี) โดยอิสระตามความรู้สึกร
ของผู้เขียน ไม่เป็นแบบแผนตายตัว